



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
เรื่อง การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลสายบริหารที่ว่าง ซึ่งเป็น ตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างใหม่ในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๙ จำนวน ๑ ตำแหน่ง จำนวน ๑ อัตรา คือตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) โดย ผู้ที่ประสงค์จะขอโอน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
๒. ดำรงตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
๓. มีคุณลักษณะอื่นครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดที่รับโอน

ผู้ใดมีความประสงค์จะขอโอน(ย้าย) ให้ยื่นคำร้องขอโอน(ย้าย) พร้อมสำเนาทะเบียนประวัติ หนังสือยินยอม และหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการพิจารณาในการรับโอน (ย้าย) มายังองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถสอบถามตามหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๔๐๕-๖๕๘๖ ต่อ ๑๑

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางปรียา โพธิ์ชัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส



ที่ ขย ๗๙๘๐๑/ว ๖๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๓๐

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

เรียน นายกเทศมนตรี / นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อมาดำรงตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับต้น ที่ว่าง ตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา รายละเอียดปรากฏตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านโปรดประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในสังกัดของท่านได้รับทราบ หากข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังกล่าวข้างต้น และมีความประสงค์จะโอน (ย้าย) มาดำรงตำแหน่งดังกล่าว ให้ส่งคำร้องขอโอน (ย้าย) พร้อมแนบสำเนาบัตรประวัติ หนังสือยินยอมจากผู้บังคับบัญชา และหนังสือรับรองความประพฤติ มายัง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เพื่อประกอบการพิจารณาการโอน (ย้าย) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นางปรียา โปริชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

สำนักปลัด อบต.

งานการเจ้าหน้าที่

โทร. ๐-๔๔๐๕-๖๕๘๖ ต่อ ๑๑

<http://www.kudnamsai.go.th>

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”